

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2023 – 2024

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp											
		Lớp 1	Lớp 2	Lớp 3	Lớp 4	Lớp 5	Lớp 6	Lớp 7	Lớp 8	Lớp 9	Lớp 10	Lớp 11	Lớp 12
I	Điều kiện tuyển sinh	-Đủ sức khỏe; -Giao tiếp tốt; -Phát triển ngôn ngữ và kỹ năng bình thường.					- Hồ sơ hợp lệ, đúng quy định của ngành. -Xét học bạ năm học trước. - Học sinh hoàn thành khá, tốt các nội dung học tập.					- Hồ sơ hợp lệ, đúng quy định của ngành; - Xét học bạ năm học trước; - Học sinh có hạnh kiểm khá, tốt và học lực trung bình khá trở lên.	
II	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện	Chương trình giáo dục phổ thông Bộ Giáo dục và Đào tạo											
III	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh	-Phụ huynh hợp tác với nhà trường trong giáo dục học sinh; hoàn thành các nghĩa vụ tài chính (đóng học phí) theo quy định đã thỏa thuận với nhà trường. -Học sinh chấp hành đúng nội quy nhà trường; thực hiện trách nhiệm của người học sinh đối với thầy cô; chăm ngoan, nỗ lực học tập và rèn luyện đạo đức.											
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục	- Đảm bảo cho học sinh có điều kiện tham gia sinh hoạt Đoàn, Đội và các hoạt động xã hội mang tính chất giáo dục; tham gia các hội thi chuyên môn, phong trào do ngành và địa phương tổ chức; tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, học tập trải nghiệm trong và ngoài nhà trường; - Học sinh Giỏi cấp 2-3 được giảm 50% học phí; giảm học phí cho học sinh cũ tại trường; - Học sinh được chăm sóc sức khỏe trong thời gian học tập tại trường											
V	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được	-Học sinh được giáo dục toàn diện về Đức – Trí – Thể – Mĩ; học sinh học tập tại trường tiến bộ về học lực và nhân cách; kết quả học tập và rèn luyện đúng với năng lực học sinh; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT luôn cao hơn tỷ lệ bình quân của thành phố.											
VI	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	-Học sinh được lựa chọn địa điểm học tại các cơ sở trường và học tập liên thông từ lớp 1 đến lớp 12 theo nguyện vọng của phụ huynh.											



Trương Nguyễn Sư